



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจาก ASTVผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที ๗ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### หนุ่มสาว มธ.-มศว แห่งบ้านไอดอล "เก่งและดี" ต้นแบบวัยรุ่นไทย

หลังจากผลิตเยาวชนต้นแบบออกสู่สังคมไปเมื่อปีที่แล้วเป็นปีแรก โครงการ TO BE NUMBER ONE IDOLS ในพระดำริของทูลกระหม่อมมหัณิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ก็ได้เปิดรับสมัครรุ่น 2 อย่างต่อเนื่องทันที เพื่อต้องการหาเยาวชนที่ทั้งเก่งและดีเป็นแบบอย่างหรือเป็นไอดอลให้แก่วัยรุ่นทั่วประเทศ



หนุ่มสาว มธ.-มศว ไอดอลรุ่นแรก

โดยตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาของการเป็นไอดอลรุ่นแรก "ไอ้" น.ส.จิราวรรณ พรหมศร นักศึกษาจากสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า มี

โอกาสได้ร่วมงานกับบุคลากรห่มอมช เพื่อชักชวนและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่วัยรุ่นในชุมชนต่างๆ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยที่ผ่านมาก็ได้มีการร่วมแสดงมินิคอนเสิร์ตร่วมกับบุคลากรห่มอมช

ไอดอลสาวจาก มธ. กล่าวอีกว่า บทบาทของการเป็นไอดอลคือเราไม่ได้ลงไปช่วยแก้ปัญหายาเสพติด แต่เราจะเข้าไปช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เหล่าวัยรุ่น ให้เขาดูเราเป็นตัวอย่างว่าแค่เป็นคนเก่งและดีก็สามารถเป็นไอดอลได้ โดยกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ต้องผ่านการคัดเลือกที่เข้มงวดจากคณะกรรมการ คือต้องมีผลการเรียนที่ดี มีความสามารถมาแสดงให้กรรมการคัดเลือก โดยหลังจากผ่านการคัดเลือกแล้ว ก็จะได้รับการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ทั้งภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ รวมไปถึงการร้อง การเต้น และการแสดงด้วย

"ได้ความอดทนค่ะ รู้จักการทำงานเป็นทีม ไม่เห็นแก่ตัว หลายคนอาจมองว่าจบโครงการออกมา ก็มาร้องมาเต้น มาทำการแสดง แต่นั่นก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เราได้แสดงความสามารถ และยังต้องมีความดีในตัวอีกด้วย เพื่อให้วัยรุ่นหันมาเอาเยี่ยงอย่างเรา เป็นการแสดงให้เห็นทุกคนรู้ว่า เราก็เป็นวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งที่ยังรุ่นอีกจำนวนมากสามารถยึดเราเป็นไอดอลได้ โดยไม่ต้องเป็นดารา แม้การมาทำหน้าที่ตรงนี้อาจทำให้เรามีชื่อเสียงขึ้น แต่นั่นเป็นแค่ผลพลอยได้เท่านั้น"

**ด้าน "ไอเค" นายวัฒนาพร นิลเวช นิสิตสาขาวิชาการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ (มศว) กล่าวเสริมว่า การเข้าบ้านไอดอล ช่วยพัฒนาความเป็นผู้นำ สอนให้รู้จักรับผิดชอบ การทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ซึ่งตรงนี้สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันในรั้วมหาวิทยาลัยได้**

"มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่เพื่อนๆ และน้องๆเยาวชนได้ เพราะเขาจะเห็นจากสิ่งที่เรากระทำ คือเรามีผลการเรียนที่ดี มีความสามารถในด้านต่างๆ และที่สำคัญคือเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อย่างที่ประทับใจคือ การไปให้แรงบันดาลใจแก่ผู้ที่เคยติดยาเสพติด พอพวกเขาเห็นพลังจากสิ่งที่พวกเรากระทำก็มีการปฏิญาณว่าจะเลิกและไม่กลับไปยุ่งกับยาเสพติดอีก"

สองไอดอลหนุ่มสาวเปิดเผยข้อมูลอีกว่า ทุกวันนี้สมาชิกโครงการทูปีนัมเบอร์วันมีจำนวนถึง 39 ล้านคน และเชื่อว่าการเข้ามาเป็นไอดอลของโครงการก็จะสามารถชักจูงให้สมาชิกที่อยู่ในจำนวนมหาศาลนี้หันมาเอาอย่างเราได้ โดยทั้งสองระบุว่าไอดอลของพวกเขาคือ บุคลากรห่มอมชหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี เพราะพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ห่างไกลจากยาเสพติด  
 ที่ให้โทษ

"เราเห็นจากการกระทำของพระองค์ ท่านเป็นเจ้านายที่ทั้งคิด ทั้งทำ และทำอย่างมีศักยภาพ มีความน่าที่  
 มาก และพระองค์ทรงเรียนรู้ด้วยพระองค์เองตลอด บางเรื่องพระองค์สามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าพวกเราด้วย  
 ซ้ำ การที่พระองค์เปิดโครงการทูปี๋นัมเบอร์วันขึ้นทำให้วัยรุ่นได้มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกในทางที่ดีและ  
 สร้างสรรค์ พวกเราจึงยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่าง และจะเป็นไอดอลในโครงการทูปี๋นัมเบอร์วันให้ดีที่สุด"  
 ไอดอลทั้งสองกล่าว



"โซกุน" นางสาวสายน้ำผึ้ง ดิษฐการ

ขณะที่ "โซกุน" น.ส.สายน้ำผึ้ง ดิษฐการ นักเรียนชั้น ม.4 จากโรงเรียนศรีบุญญานนท์ จ.นนทบุรี ในฐานะ  
 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOLS รุ่น 2 บอกเล่าความเป็นมาก่อนเข้า  
 มาอยู่โครงการให้ฟังว่า ที่ผ่านมาจะช่วยเหลืองานโรงเรียนตลอด ทางโรงเรียนจึงได้ส่งประกวดโครงการ TO  
 BE NUMBER ONE IDOLS และได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาเก็บตัวบ้านไอดอล เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน

ต่างๆ

ว่าที่ไอดอลคนต่อไประบุว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE IDOLS ทำให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้น ทำงานมีประสบการณ์มากขึ้น ไม่คิดยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมากขึ้น เพราะเรามีภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง การจะเป็นไอดอลให้คนอื่นทำตามได้ นอกจากเก่งและดีแล้ว ยังต้องมีภูมิคุ้มกันสิ่งไม่ดีรอบตัวด้วย ซึ่งที่มาของพลังภูมิคุ้มกันนั้นมาจากครอบครัวและคนรอบข้าง ทั้งเพื่อนและคุณครู

"ครอบครัวสนับสนุนให้ร้องเพลงค่ะ อะไรที่ชอบก็ส่งเสริมให้เรียน รู้สึกเลยว่าครอบครัวเรามีความอบอุ่น เลยไม่คิดที่จะทำอะไรให้พ่อแม่เสียใจ เลยเป็นเกราะป้องกันให้เราเสมอให้เราไม่คิดทำเรื่องไม่ดีไม่งาม และสามารถเป็นตัวอย่างให้แก่วัยรุ่นคนอื่นได้"

น้องโซกุน เล่าให้ฟังอีกว่า การมาเก็บตัวบ้านไอดอลทำให้เรามีเพื่อนดีๆ เยอะมากขึ้น ได้รู้ว่าเรามีดีเหมือนกัน สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างที่ไม่เคยทำ ทั้งได้เรียนเปียโน เรียนเต้น ร้องเพลง ลีลาศ รำ รวมไปถึงเรียนภาษาจีน และภาษาเกาหลี และเราสามารถทำได้ ถ้าเราตั้งใจ โดยบอกว่าหลังจากจบโครงการมั่นใจว่าสามารถเป็นไอดอลให้คนอื่นได้ เพราะเราเป็นคนดี มีความสามารถ ไม่ได้ทำเรื่องเสียหายอะไร คนอื่นก็จะได้เอาเราเป็นเยี่ยงอย่างบ้าง

ด้าน **นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์** อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในฐานะเลขานุการโครงการทูปีนัมเบอร์วัน กล่าวว่าวัยรุ่นเผชิญหน้ากับปัญหาความรุนแรง และปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ การมีโครงการ TO BE NUMBER ONE IDOLS ก็เป็นการช่วยรณรงค์ ป้องกัน และช่วยเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เพราะทุกวันนี้ตัวอย่างที่ไม่ดีมีมาก วัยรุ่นทั่วไปอาจเกิดการเลียนแบบตัวอย่างที่ไม่ดีได้ โครงการ TO BE NUMBER ONE IDOLS จึงได้มีการคัดกรองเยาวชนต้นแบบให้เป็นคนเก่งและดี เป็นตัวอย่างให้แก่วัยรุ่นทั่วไป

"โครงการไอดอลนี้ทำให้เกิดการสร้างค่านิยมให้เด็กมีความภาคภูมิใจในตัวเอง รู้สึกว่าตัวเองเป็นหนึ่งได้โดยไม่ต้องแข่งขันกันเป็นที่ 1 แต่จะหันหน้ามามีน้ำใจให้กัน ช่วยเหลือกันและกันแทน"